



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๗๑๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๓๐๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูล

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งนโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งกำหนดให้การดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้บริการไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินแก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ที่ประสงค์จะดำเนินการประเมิน ในกรณีที่จังหวัดใดมีสถานศึกษาแสดงความประสงค์จะประเมินคุณภาพผู้เรียน ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในฐานะศูนย์สอบของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดทำข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบให้แก่สถานศึกษา นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการสอบของแต่ละจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อมูลที่ต้องการประกอบการพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความประสงค์จะประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนในระบบ LEC. และรายงานเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์ จะประเมินเท่านั้น ตามแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด และให้จัดทำเป็นไฟล์ Excel ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

๒. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมข้อมูลนักเรียนตามข้อ ๑ ส่งให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นไฟล์ Excel ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dla0893\_2@dla.go.th ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๕๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๒๑๘